

Biểu mẫu 17

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm
năm học 2020 – 2021

TT	Nội dung	Trình độ đào tạo						
		Tiên sĩ	Thạc sĩ	Đại học			Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
				Chính quy				
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng						
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được được chi tiết trong từng chương trình đào tạo, xem tại: https://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaogioithieu/cid/91						



III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>1. Về chính sách học bổng cho sinh viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường trích tối thiểu 8% nguồn thu học phí cấp học bổng khuyến khích học tập cho 3 (ba) đối tượng: Sinh viên học tập tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và Lưu học sinh Lào. - Nhà trường thường xuyên cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tập; SV có kết quả học tập xuất sắc hoặc có nhiều thành tích đóng góp cho Nhà trường hoặc xã hội từ “<i>Quỹ học bổng của Giáo sư Yoshiaki Takahashi dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Kinh tế, ĐHDN</i>” và từ các cá nhân, tổ chức ngoài người tài trợ. <p>2. Về chính sách miễn giảm học phí:</p> <p>Xét miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách Nhà nước quy định năm học 2019-2020. Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng miễn học phí: Miễn 100% học phí toàn khóa học. - Đối tượng giảm học phí: Mức giảm 70% và Mức giảm 50%; - Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo bằng 60% mức lương cơ sở. <p>3. Về chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ 100% hoặc một phần học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn “<i>Quỹ học bổng của Giáo sư Yoshiaki Takahashi dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Kinh tế, ĐHDN</i>”; - Trợ cấp xã hội hàng tháng cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, mồ côi cả cha mẹ, là người dân tộc ít người ở vùng cao; - Hỗ trợ 100% lãi suất vay phục vụ học tập tại “<i>Quỹ tín dụng đào tạo</i>” của Ngân hàng chính sách xã hội cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và mồ côi cả cha mẹ. - Ưu tiên bố trí ở tại Ký túc xá Nhà trường và việc làm thêm ngoài giờ học tập. <p>- Ưu tiên xét cấp học bổng tài trợ của các cá nhân và tổ chức ngoài trường.</p>				
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo của nhà trường được công khai tại: https://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaogioithieu/cid/91</p>				

VA
 ỜNG
 HỌ
 NH T
 C ĐÀ

V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường			Xem chi tiết tại https://due.udn.vn/vi-vn/daotao/daotaogioithieu/cid/2677				
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp							

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2020. *Trần Đình Khôi*

K. HIỆU TRƯỞNG



PGS. TS. TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYỄN

